



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บข.ตชด.

โทร ๐ ๒๒๗๘ - ๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๐๗, ๕๒๔๑๓

ที่ ๐๐๓๐.๗๔๓ / ๗๑๙ ตก

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง กำชับการปฏิบัติกรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

ผบก.ทุก บก., รอง ผบก.ศอพ.บข.ตชด., ผกก.ทุก กก. ในสังกัด บข.ตชด. และ นว.(สบ ๒) ผบข.ตชด.

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ โดยให้ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล จากหน่วยงานต้นสังกัดนำไปยื่นต่อสถานพยาบาล หรือให้สถานพยาบาลขอเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย (ระบบจ่ายตรง) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๐๓ ลง ๖ ก.ย.๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ โดยมีให้ชำระเป็นเงินสด และหนังสือ บข.ตชด.ที่ ๐๐๓๐.๗๔๓/๑๗๑๔ ลง ๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง กำชับการปฏิบัติกรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยในสังกัดขอให้ บข.ตชด. ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง กรณีข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการเป็นจำนวนมาก โดยในการทำความตกลงอาจต้องใช้เวลา ๒-๔ เดือน มีผลให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินล่าช้า บข.ตชด.จึงกำชับทุกหน่วยให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำทุกนายในสังกัด ตรวจสอบสิทธิของตนเอง และบุคคลในครอบครัวโดยผ่านช่องทางดังนี้

๑.๑ เว็บไซต์ <http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf> โดยการลงทะเบียนผ่านระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

๑.๒ แอปพลิเคชัน “CGD iHealthCare” โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยโทรศัพท์มือถือและลงทะเบียนก่อนใช้งาน หรือ

๑.๓ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)) เลือกหัวข้อ “รักษาพยาบาล” และเลือก “ระบบตรวจสิทธิสวัสดิการรักษพยาบาล” โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในการตรวจสอบ หรือ

๑.๔ ติดต่อนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของหน่วย (อาจเป็นสารวัตรกำลังพล หรือ สารวัตรการเงิน) เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้

๒. เมื่อข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำตรวจสอบตามข้อ ๑ แล้วพบว่า “เป็นผู้ไม่มีสิทธิ” ให้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับสิทธิ ให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของหน่วยเพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบของกรมบัญชีกลางและหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ เช่น เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จัดทะเบียนสมรส-หย่า บุตรเพิ่ม-ลด หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ ให้จัดส่งข้อมูลใหม่ทุกครั้งโดยทันที เพื่อมิให้เกิดการใช้สิทธิที่ไม่ถูกต้อง กรณีกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบ ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีที่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ

/๓. แจ้งให้...

๓. แจ้งให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำทุกนายในสังกัด ที่มีบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิประกันสังคม ให้ใช้สิทธิจากประกันสังคม ทั้งการรักษาพยาบาลประเภทไข้ใน และไขนอกระยะที่ไม่สามารถนำมาเบิกจากราชการได้ ยกเว้น ส่วนเกินสิทธิในการคลอดบุตร การรักษาไตเทียม และการรักษาฟัน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกำหนดเป็นการเฉพาะให้ใช้สิทธิเบิกจากทางราชการได้ ขอให้หน่วยถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากภายหลังพบว่าบุคคลในครอบครัวหมดสิทธิจากประกันสังคม ให้ส่งเอกสารการหมดสิทธิให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มสิทธิในระบบของ กรมบัญชีกลาง จึงจะได้รับสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ


๔. กรณีที่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ หรือบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาล เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ติดต่อการเงินของ สถานพยาบาลนั้นเพื่อตรวจสอบสิทธิ กรณีพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ทางสถานพยาบาลของทางราชการไม่สามารถ เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางได้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ให้ผู้มีสิทธิติดต่อต้นสังกัดเพื่อออกหนังสือรับรองการมีสิทธิค่ารักษาพยาบาล ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด นำไปยื่นต่อสถานพยาบาลก่อนนำคนไข้ออกจากสถานพยาบาล

๔.๒ ผู้มีสิทธิต้องไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกจากทางราชการได้ให้กับสถานพยาบาล แต่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิของทางราชการ ยกเว้น กรณีผู้มีสิทธิที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก ราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือกรณีผู้มีสิทธิออกจากราชการและอยู่ระหว่างการพิจารณา สั่งจ่ายเงินบำนาญ

เพื่อทราบ และกำชับการตรวจสอบให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำดำเนินการในสิทธิ ของแต่ละบุคคล โดยเคร่งครัดได้ถึงระดับ บก.ร้อย และ มว.ตชด. กรณีพบในภายหลังว่ายังมีข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล ของทางราชการ โดยมีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาความ บกพร่องว่าเกิดจากผู้ใด เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการได้รับสิทธิประโยชน์จากทางราชการ

พล.ต.ต.



(พันธุ์พงษ์ สุขศิริมิช)

รอง ผบช.๖ ปรท ผบช.ตชด.